

Culture in you, hướng đến bảo tồn văn hóa truyền thống trong bối cảnh hội nhập toàn cầu

18:14 03/11/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Chuỗi hoạt động "Culture in you, điểm tựa văn hóa, cầu nối nghệ thuật" bắt đầu với hàng loạt buổi giao lưu giữa các nghệ sĩ nhạc kịch hàng đầu đến từ Australia, bao gồm: Philip Quast, Ann-Maree McDonald, Nicholas Gentile, tại các trường học trên địa bàn Hà Nội. Những buổi giao lưu này không chỉ là cơ hội hiếm có để học sinh, sinh viên Việt Nam tiếp cận với nền giáo dục nghệ thuật đẳng cấp quốc tế, còn là hành trình kết nối nghệ thuật với văn hóa, giúp các bạn trẻ hiểu rõ hơn về giá trị bảo tồn văn hóa truyền thống trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.



Sinh viên khoa âm nhạc truyền thống biểu diễn trong chương trình.

Thông tin về chương trình "Culture in you, điểm tựa văn hóa, cầu nối nghệ thuật" tại cuộc họp báo ngày 3/11, do Trung tâm Văn hóa báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam và Công ty trách nhiệm hữu hạn Giáo dục Đào tạo và giải trí The Youniverse, đại diện Ban tổ chức cho biết: Sự kiện được thực hiện với mục tiêu xây dựng giá trị văn hóa - nghệ thuật song hành trong đời sống, đặc biệt đối với sự phát triển toàn diện của giới trẻ.

Trong khuôn khổ hợp tác của chương trình "Culture in you, điểm tựa văn hóa, cầu nối nghệ thuật" là các buổi giao lưu, chia sẻ, concert của các chuyên gia về văn hóa, nghệ thuật, nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng của học sinh, sinh viên về tầm quan trọng của văn hóa Việt Nam trong việc nuôi dưỡng tâm hồn, phát triển tài năng cá nhân; tổ chức các buổi biểu diễn nghệ thuật với quy mô đa dạng, nhằm thu hút, tạo sân chơi sáng tạo cho giới trẻ. Bên cạnh đó, chương trình cũng hướng tới các hoạt động cộng đồng, các chiến dịch lan tỏa văn hóa và giá trị sống tích cực, góp phần xây dựng cộng đồng vững mạnh, nâng cao văn hóa thưởng thức nghệ thuật, nâng cao ý thức trách nhiệm xã hội.



Ban tổ chức giới thiệu với báo chí về chương trình "Culture in you, điểm tựa văn hóa cầu nối nghệ thuật"

"Culture in you, điểm tựa văn hóa, cầu nối nghệ thuật" đã tái hiện không gian giao thoa giữa nghệ thuật truyền thống và hiện đại. Những tác phẩm thủ công đặc sắc như cổ phục, sản phẩm đan lát thủ công, kết hợp với các tiết mục âm nhạc độc đáo kết hợp nhạc cụ truyền thống và hiện đại từ

các tác phẩm dân gian, tất cả sẽ tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng, đậm đà bản sắc.

Khán giả sẽ được sống lại những giai điệu kinh điển, từ “Stars” sâu lắng trong Les Misérables đến “Pretty Women” mê hoặc từ Sweeney Todd, những tác phẩm đã góp phần tạo nên danh tiếng của Philip Quast, nghệ sĩ từng ba lần đạt giải Laurence Olivier Awards danh giá của nước Anh.



Bà Lê Mỹ Ái Linh, Quyền Giám đốc Trung tâm Văn hóa báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ với chương trình.

Đặc biệt, đêm diễn còn có sự góp mặt của hai cộng sự tài năng Anne Maree McDonald và Nicholas Gentile, cùng sự tham gia của các bạn trẻ đam mê nghệ thuật đến từ cộng đồng nhạc kịch Interstellar, tạo nên một không gian giao thoa nghệ thuật và văn hoá, nơi cảm xúc và một không gian đầy nghệ thuật hòa làm một. Đây cũng là dịp để huyền thoại Philip Quast chia sẻ câu chuyện của cuộc đời ông và những kinh nghiệm, trải nghiệm quý báu với thế hệ trẻ Việt Nam, hứa hẹn mang đến cho công chúng Việt Nam nguồn cảm hứng mãnh liệt và những phút giây thăng hoa qua những giá trị sâu sắc mà âm nhạc và nghệ thuật thực sự có thể mang lại.

PV

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/index.php/culture-in-you-diem-tua-van-hoa-cau-noi-nghe-thuat%E2%80%9D>